
 

 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาค ู

   เรือ่ง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี 2565 

…………………… 
 

  ตามที่สภาเทศบาลตำบลนาคู  ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยสามัญ  สมัยแรก                 
เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์  2566  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลนาคู สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
นาคู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล             
นาคูสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว นั้น 

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 33 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พงศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 จึงประกาศเผยแพร่ข้อมูล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
สามารถดูข้อมูลข่าวสารรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคูได้ที ่ศ ูนย์ข ้อมูลข่าวสารที ่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนาคูหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชนและเว็ปไซด์เทศบาลตำบลนาคู  
www.nakhulocal.go.th  หัวข้อการประชุมสภาท้องถิ่น 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 
 
 

อดุลย์ศักดิ์  วรสาร 
(นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคู 
 

 

http://www.nakhulocal.go.th/


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 

วันที่ 13  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นายกฤษดา  จิตปรีดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
2. นายธีรศักดิ์  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
3. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
4. นายชัยสิทธิ์  ทิทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
5. นายสมจัน  สิมสาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
6. นายเชวง  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
7. นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
8. นางคำมวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
9. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 

10. นางหอมพร  บัวบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
11. นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ประธานสภาเทศบาล 
12. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี รองประธานสภาเทศบาล 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
2. นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
3. นายนรินทร์  สุริยโคตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
4. นางกานต์ธีรา  ยะพลหา หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
5. นางพรกมล  พลขยัน ผู้อำนวยการกองคลัง 
6. นายวารินทร์  ท้าวสบาย รองปลัดเทศบาล 
7. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
8. นายไพบูลย์  เปาวะนา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
9. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 

10. นายสมพจน์  ตรัสศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 

มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจำนวน 12 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 09.50 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเรื่องการ 
ประธานสภาเทศบาล ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ขอให้รักษาความห่างไว้ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  รบัรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
ประธานสภาเทศบาล วันที่ 21  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565  มีสมาชิกเข้าประชุม 10 ท่าน ไม่มา

ประชุม 2 ท่านคือท่านธีรศักดิ์และท่านหอมพร เนื่องจากไม่สบาย ขอให้สมาชิก
ตรวจสอบความถูกต้อง  เมื่อไม่มีการแก้ไขจึงขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
วันที่ 21  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565  จำนวน 11 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  1.รายรับ - รายจ่าย โครงการงบประมาณประเพณีลอยกระทงนาคูฟ้ืนฟู 
ประธานสภาเทศบาล สนามบินเสรีไทย เชิญผู้ตั้งกระทู้ถาม 
 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา กระทู้ถาม รายรับ - รายจ่าย โครงการงบประมาณประเพณีลอยกระทงนาคูฟ้ืนฟู 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สนามบินเสรีไทย 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงษ์ กระทู้ถาม รายรับ - รายจ่าย โครงการงบประมาณประเพณีลอยกระทงนาคูฟ้ืนฟู 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู สนามบินเสรีไทย รายการจ่ายงบประมาณทางกองการศึกษาได้จัดทำรายการ

แสดงต่อที่ประชุมถ้าสงสัยสอบถามได้เลย 
 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  เมื่อผู้รับผิดชอบเสนอเอกสารค่าใช้จ่าย มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายกฤษดา  จิตปรีดา เราจัดงานไปแล้ว ชาวบ้านถามมาว่าการจัดงานที่ร่วมกับ อปท.ในเขตออำเภอนา

คู ผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากภายนอก
เป็นอย่างไร 

 
ที่ประชุม คณะผู้บริหารตอบข้อสอบถามจนเป็นที่เข้าใจและสมาชิกสภาสอบถามประเด็น

เพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในบริเวณงาน ประกอบกับผู้อำนวยการ
กองการศึกษาและผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงเพ่ิมเติมในงานที่เกี่ยวข้อง และที่
ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้จัดทำบัญชีเพ่ือการจัดงานลอยกระทงครั้งต่อไป ทั้ง
ฝ่ายบริหารเสนอรูปแบบการจัดงานครั้งต่อไปให้ที่ประชุมได้รับทราบและ
ปรึกษาหารือกันในรูปแบบการจัดงาน 

 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร เข้าสู่กระทู้ที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา 2. โครงการก่อสร้างงบประมาณท่ีสภาอนุมัติ ดำเนินการแล้วเสร็จกี่โครงการ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เหลืออีกกี่โครงการ 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ โครงการงบประมาณที่สภาอนุมัติ 14 โครงการ ส่งมอบงาน  1  โครงการ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู  ดำเนินการแล้วเสร็จ  4 โครงการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  6  โครงการและยังไม่

ดำเนินการ  3  โครงการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบรายงานที่เสนอต่อ
สมาชิก 

 
นายวีระ  สีระมาตร ชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จยังไม่ตรวจรับ 
หัวน้าสำนักปลัดเทศบาล และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการคือเริ่มดำเนินการหรือส่งมอบพ้ืนที่ 

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการประกอบด้วย  
 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด 

หมู่ที่ 10  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00  เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 100.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 0.42 เมตร ถนนข้างสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอนาคู หมู่ที่ 10 

 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคู หมู่ที่ 11  ขนาดกว้าง 5.60 เมตร 
ยาว 80.00  เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 320.00 
ตารางเมตร ถนนพงษ์พานิชย์ ช่วงที่ข้างบ้าน นายพี  รังระรื่น ถึงหน้าบ้าน นาง
คำพันธุ์  บุญแสน หมู่ที่ 11 

 3. โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. และท่อลอดเหลี่ยม คสล. และขุดลอกร่อง
ระบายน้ำ   งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 1.50 * 2.00 เมตร ยาว 32.00 
เมตร และงานขุดลอกร่องระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 25.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมารดินขุดไม่น้อยกว่า 50.00 ลบ.ม. 

 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการขอฝากช่างช่วยกำกับดูแลเรื่องมาตรฐาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ความสวยงามด้วย กลัวได้ทุบเหมือนหมู่ 9  เห็นใจผู้รับเหมาแต่ถ้าไม่ได้

มาตรฐานมันต้องทุบ ผมเคยพูดว่าถ้าช่างมีปัญหาตรงไหนทำไม่ได้หรือขยายไม่ได้
ให้ส่งเรื่องขึ้นมา ไม่อยากให้ทำเสร็จแล้วมาแก้ปัญหาทีหลัง 

 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ตามท่ีสมาชิกนำเรียนเรื่องการควบคุมงานฝากว่าเท่าที่เห็นวันนี้ ซอยท่านผู้ใหญ่ 
ประธานสภาเทศบาล นิยม  เขตบ้าน ตามที่ประชุมก่อนอนุมัติว่าต้องซ่อมก่อนดำเนินการก่อสร้าง

เพราะถนนตรงข้างบ้านผู้ใหญ่นิยมถูกกัดเซาะเข้าไป ผู้รับจ้างลงทรายไปแล้วตรง
นั้นจะทำอย่างไร ฝากผู้รับผิดชอบช่วยดูก่อนว่าเราจะอย่างไรและช่วยกำกับดูแล
เรื่องมาตรฐานความกว้างยาวการควบคุมงาน ด้วยผมไปเห็นเรื่อยๆ เพราะสนใจ
เรื่องงาน เสาร์ อาทิตย์ ช่างผู้ควบคุมไม่ควบคุมงานทำให้เกิดปัญหา การ
ตรวจเช็คไวเมส ถ้าช่างไม่อยากดูแลงานจะใช้มติสภาว่าวันหยุดไม่ต้องให้ทำงาน 
ขอให้มีความสวยงาม ให้รักษามาตรฐานหลักวิศวกรรมฝากให้ช่วยดูแล อย่าง
บ้านวังเวียงที่มีปัญหาเราก็ลงไปดูช่วยกันก็ผ่านไปได้ขอฝากไว้ 

 
นายกฤษดา  จิตปรีดา ฝากเตือนทางช่างผู้ตรวจงานถ้าไม่ไหวจริงๆ อย่าให้ผ่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร 1.คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ตัวแทนสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล 2 คน) แทนท่านที่หมดวาระ 
 
นายวีระ  สีระมาตร ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ แจ้งการหมดวาระของคณะกรรมการชุดเดิม 
หัวน้าสำนักปลัดเทศบาล ที่เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 ท่าน จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้

สมควรและขอผู้รับรอง ถ้ามีการเสนอมากกว่า 2 ท่านก็ใช้วิธีเลือกโดยการออก
เสียงคัดเลือก 

นายชัยสิทธิ์  ทิทา เสนอท่าน อดุลย์ศักดิ์  วรสาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ขอผู้รับรองคือ นายสมจัน  สิมสาร และนายกฤษดา  จิตปรีดา 
ประธานสภาเทศบาล  
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี เสนอ ท่านชัยสิทธิ์  ทิทา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ขอผู้รับรองคือ นายวิภพ  วรรณทอง และนายสุดตา  รังระรื่น 
ประธานสภาเทศบาล และขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ 
 
มติที่ประชุม มีมตคิัดเลือก 1.นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร และ นายชัยสิทธิ์  ทิทา ตัวแทนสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลนาคู เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร เรื่องอ่ืนๆ  2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 6.2  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 “ข้อ 13(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
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 จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้กำหนดโครงการไว้จำนวน 194 

โครงการ สามารถดำเนินการได้ 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.54 ของ
โครงการทั้งหมด เบิกจ่ายงบประมาณ 9,385,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
76.03 ของโครงการทั้งหมด 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต ได้กำหนดโครงการไว้จำนวน 66 โครงการ 
สามารถดำเนินการได้ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.43 ของโครงการทั้งหมด 
เบิกจ่ายงบประมาณ 2,760,181 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.36 ของโครงการ
ทั้งหมด 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดโครงการไว้
จำนวน 24 โครงการ สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.31 
ของโครงการทั้งหมด ไม่มีการเบิกจ่าย  

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ได้กำหนดโครงการไว้จำนวน 32 
โครงการ สามารถดำเนินการได้ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของโครงการ
ทั้งหมด เบิกจ่ายงบประมาณ 198,144 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.60 ของ
โครงการทั้งหมด 

 รวมทั้งหมดมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 12,343,325 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 13.16 ของงบประมาณทั้งหมด 

 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ตามท่ีนายกเทศมนตรีแถลงรายงานต่อท่ีประชุมมีท่านใดจะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล เอกสารรายงานนี้อยากจะให้เสนอก่อนการประชุมเพ่ือได้ศึกษาก่อนจะได้มี

ประเด็นสอบถาม ขอให้สมาชิกทำความเข้าใจกับแผนพัฒนา วาระต่อไป 6.3 
เรื่อง ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 6.3 เรื่อง ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู 2565   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
  (ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 วรรค 5 และวรรค 6 บัญญัติให้

นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย 

 จึงขอเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. นโยบายด้านพัฒนาอาชีพ จะดำเนินการตามแนวพระราชดำริก่อสร้างฝายน้ำ

ล้น สร้างความชุ่มชื้นดักตะกอนดินเพื่อเก็บกักน้ำใช้ในฤดูแล้ง  รวมทั้งขุดเจาะ
บาดาลเพื่อการเกษตรสู่ไร่นาให้ทำการเกษตรตลอดปี พร้อมปรับปรุงตลาดให้
เป็นตลาดสีเขียวส่งเสริมการค้าขายสู่ชุมชน ซึ่งนโยบายด้านพัฒนาอาชีพ 

 ไม่มีโครงการทีด่ำเนินการ  
 2. นโยบายด้านสาธารณสุข จะก่อสร้างเตาเผาขยะให้ถูกสุขาภิบาล ส่งเสริม 

สนับสนุน การกำจัดขยะหน้าบ้านให้เป็นเงินล้าน จัดให้มีกองทุนสุขภาพทุก
ชุมชนและดูแลสุขภาพอนามัย รวมทั้งมีการคัดกรอง/ตรวจสารเสพติด พร้อมทั้ง
ยังสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย   
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 มีโครงการที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น  7  โครงการ 
 3. นโยบายด้านการศึกษา สนับสนุนนักเรียนให้ทุนเรียนดีศรีนาคู เพ่ือสร้างขวัญ

กำลังใจแก่นักเรียน ดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจัดทำกองทุนเข้า
ค่ายภาษาให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย แต่ด้วยการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตาม
สถานการณ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในชุมชนต่อไป 

 มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ  รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ   
 4. นโยบายด้านประเพณี จะร่วมกับชุมชนสนับสนุนกิจกรรมลอยกระทง 

สนับสนุนบุญประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน จะดำเนินการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน 
ขบวนการเสรีไท 

 มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ  รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ 
5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะร่วมกับชุมชนดูแลที่สาธารณประโยชน์ต่าง 
ๆ รณรงค์ถนนปลอดฝุ่น ก่อสร้างปรับปรุง ระบบน้ำประปา ขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่
นาทั่วถึงเพ่ือความสะดวกในการทำเกษตรกรรม และประสานงานเพื่อขยายถนน
เป็นถนนสี่เลน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า 

 มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ  รวมทั้งสิ้น  27  โครงการ 
ที่ประชุม ประธานสภาเทศบาลสอบถามการขออนุญาตใช้พ้ืนที่สนามบินเสรีไทยและ

ขั้นตอนการดำเนินการ โดยได้ปรึกษาหารือถึงขั้นตอนจนเป็นที่เข้าใจ 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี มีเรื่องแจ้ง 2 เรื่อง 1.องค์กรฌาปนกิจศพ จะสร้างห้องน้ำให้เมรุวัดนาคูเหนือ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ต่อจากห้องน้ำเดิมใช้งบของพระครูและองค์กรฌาปนกิจศพ ถ้าไม่พอคงจะได้

ขอรับบริจาค  2.พรุ่งนี้จะเลี้ยงเจ้าปู่ ทั้งหอใต้หอเหนือซึ่งเจ้าปู่ใต้เราได้ทำเป็น
ที่ตั้งศาลหลักเมือง ซึ่งอันเก่าเราได้เอาไปพิงไว้ที่ฝาผนังหอเจ้าปู่ ท่านบอกว่าบ้าน
ท่านเอียงท่านปวดหัวอยู่ไม่ได้ขอให้ทำให้ตรงได้ไหม ก็เลยได้ทำเป็นคอกซีเมนต์
ไปตั้งไว้ตรงนั้นและท่านก็บอกไว้ว่าถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับบ้านเมือง จะบวงสรวง 
ทำบุญอะไรให้บอกกล่าวท่านด้วย ท่านจะเป็นคนดูแล  ทั้งหอใต้หอเหนือท่าน
ฝากมาผ่านคนทรง ก็นับถือท่านเพราะเจ้าปู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเรา  เรื่องที่ 3 
สอบถามที่เห็นเขาทำเสาไฟโซล่าเซลล์ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ได้ของบประมาณเงินเหลือจ่ายจากกรมได้เสาไฟโซล่าเซลล์ อยู่ระหว่างติดตั้ง 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู งบประมาณ 4 ล้านกว่าบาท  และขอประชาสัมพันธ์เพ่ือเตรียมความพร้อมรับ

เสด็จและรณรงค์เรื่องถังขยะเปียก โดยกำหนดออกไปแต่ละหมู่บ้าน ถ้าสมาชิก
ท่านใดว่างเรียนเชิญร่วมกิจกรรมกับชาวบ้าน 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร สอบถามที่ประชุมเมื่อไม่มีข้อหารือ จึงสั่งปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
 
เลิกประชุม เวลา 11.10 น. 
 

(ลงชื่อ)  วีระ  สีระมาตร        ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวีระ  สีระมาตร ) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาคู 
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              ตรวจแล้วถูกต้อง                ตรวจแลว้ถูกต้อง 
  

(ลงชื่อ)   ศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา    ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ธีรศักดิ์  รังหอม   กรรมการ 
       (นายศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา)        (นายธีรศักดิ์  รังหอม) 
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          ตรวจแลว้ถูกต้อง  
  
(ลงชื่อ)   หอมพร  บัวบาล  กรรมการ/เลขานุการ  
         (นางหอมพร  บัวบาล)  

 
 
สภาเทศบาลตำบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

ประจำปี 2565  วันที่ 13  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประจำปี 2566  เมื่อวันที่  16   เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
                        

- ทราบ 
 

 
(ลงชื่อ)  อดุลย์ศักดิ์  วรสาร 
        (นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคู 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 

วันที่ 16  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ประธานสภาเทศบาล 
2. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี รองประธานสภาเทศบาล 
3. นางคำมวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
4. นายธีรศักดิ์  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
5. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
6. นายเชวง  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
7. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
8. นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
9. นายสมจัน  สิมสาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 

10. นางหอมพร  บัวบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
11. นายกฤษดา  จิตปรีดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายชัยสิทธิ์  ทิทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู  (ลากิจ) 
   
 ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายนรินทร์  สุริยโคตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
2. นายไพบูลย์  เปาวะนา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
3. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
4. นายสมพจน์  ตรัสศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
5. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
6. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
7. นายสุกิจ  ศรีนิล นายช่างโยธา 
8. นายธวัชชัย  เหลือผล ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจำนวน 11 คน ไม่มาประชุม 1 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน 
ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  เรื่องท่ี 1 สมาชิกสภาเทศบาล ท่านชัยสิทธิ์  ทิทา ขอลากิจ พาพ่ีน้องไปพบ  
ประธานสภาเทศบาล แพทย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

-  
 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ร่างบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.2565  เชิญผู้เกี่ยวข้อง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงขอเสนอสภาเทศบาลเพ่ือขอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ดังนี้ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 งบประมาณ 255,000  
บาท 
ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เมื่อวันที่ 29  กันยายน 2565  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร  ถนนข้างบ้าน 
นายเข็มชาติ  เหลี่ยมสิงขรณ์ ถึงหน้าบ้าน นายทองนาค  พลนาคู  หมู่ที่ 10  
ข้อความใหม่  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 423.50 ตารางเมตร  ถนนข้างบ้าน 
นายเข็มชาติ  เหลี่ยมสิงขรณ์ ถึงหน้าบ้าน นายทองนาค  พลนาคู  หมู่ที่ 10 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังกล่าว งบประมาณยังคงเท่าเดิม คือ 
255,000 บาท   จึงเรียนเพ่ือสภาพิจารณาอนุมัติ 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ตามท่ีท่านนายกนำเรียนที่ประชุมเรื่องขนาดรูปแบบมีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ 
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นายเชวง  รังหอม ถนนตัวนี้ผมไปวัดด้วยตัวเองกับช่าง มันไปติดขัดตรงไหนทำไมถึงทำ 4 เมตร  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไม่ได้เพราะพ้ืนที่ก็ถึงหมดเพราะผมไปดูด้วยตนเอง 
 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ขอนำเรียนว่าผมได้ประสานกับทางช่าง ผู้บริหาร ผู้ควบคุมดูแลทุกฝ่ายเพ่ือ 
ประธานสภาเทศบาล หาทางออกและแก้ปัญหาร่วมกัน ผมได้คุยกับเลขาสภาและผมมองว่านายช่าง

โยธาของเรา รอบรู้แต่ยังไม่รอบคอบ เนื่องจากว่าตอนไปวัด วัดแต่ปากทางได้ 4 
เมตร แต่มันเหมือนก้นไซมันคอดเข้าไปโดยบังคับด้วยกำแพงบ้านอาจารย์เข็ม
ชาติ  เสาหลักไฟฟ้าและกำแพงร้านบานปลายมันเป็นคอขวดเข้าไปถ้าจะแก้
บางส่วนมันไม่ได้ ท่านวีระเลยบอกว่าให้ช่วยดูหน่อยผมเลยบอกว่าเราไปแก้ไข
ดีกว่ามันถึงจะไม่มีปัญหาตามมาเลยมีการเรียกประชุมด่วนในวันนี้เพราะช่างจะ
ได้ลงงานตามสัญญา จึงฝากผู้เกี่ยวข้องท่านนายก ทุกท่านอย่างน้อยการสำรวจ
ออกแบบเนื้อที่ปริมาณงานอยากให้ชัดเจนว่าหัวท้ายกลางติดอะไรอย่างไรบ้าง 
จะได้วางแบบครั้งเดียวเพ่ือจะได้มาตามแก้ไข สมาชิกก็โทรถามว่าทำไมมีประชุม
อีกต้องมาอธิบายกันอีก เพ่ือจะได้แก้ปัญหาร่วมกันจะได้ไม่มีว่าไม่เป็นไปตาม
แบบ ผู้ได้รับผลกระทบคือพ่ีน้องประชาชนขอนำเรียนว่าตามที่สอบถามอาจจะ
เป็นด้วยความเร่งด่วนหรือไม่เข้าใจในเนื้องาน ไม่วัด หัว กลาง ท้าย จึงเป็นที่มา
ของการแก้ไขวันนี้ ขอขอบคุณท่านเชวงที่นำโครงการนี้เข้าไปในพ้ืนที่ชาวบ้าน
ไม่ได้คัดค้านเพียงแต่พ้ืนที่ดำเนินการไม่สามารถลงได้ตามสำรวจเดิม 

 
นายวีระ  สีระมาตร สภาพพ้ืนที่ตรงริมจะเป็นร่องน้ำเข้าไปถ้าวัดตรงปากทางจะได้ 4 เมตรกว่า  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พอเข้าไปด้านในกำแพงบ้านอาจารย์เข็มชาติจะเบี่ยงออกมาทำให้ทางแคบมา

ทางอีกฝั่งก็มีเสาไฟฟ้าและกำแพง ถ้า 4 เมตรจะกินเสาไฟและถนนต่างระดับกัน
ถ้าขุดอาจเกิดผลกระทบกับเสาไฟ และพอเข้าไปแถวบ้านลุงทองนาคลูกชายหรือ
ลูกสะใภ้ท่านบอกกับช่างว่าให้เบียดไปทางอีกข้าง เลยนำเรียนปรึกษาท่าน
ประธานสภาจึงเป็นที่มาของการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตาม
ระเบียบพัสดุถ้ายังไม่ตรวจรับสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยราคาไม่
เปลี่ยนสามารถทำได้ 

นายเชวง  รังหอม อย่างนี้ละครับก่อนและหลังพูดไม่เหมือนเดิม ก่อนว่าทำได้เลยไม่มีปัญหา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 พอจะทำก็เปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขา อย่างลูกคุณทองนาควันที่ไปวัดก็มา

จับหมาให้พอจะไปทำก็เป็นอีกแบบ ความผิดพลาดก็ขอรับผิดชอบกับช่างเพราะ
ตอนไปดูพ้ืนที่ก็คิดว่าได้ฝั่งบานปลายก็บอกว่าทำได้เลยเพื่อพ่ีน้องเรา 

 
นายกฤษดา  จิตปรีดา ขอพูดเรื่องการขอทำถนนขอทำทางเราพูดกันหลายครั้งให้ทำเป็นเอกสารจะดี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มากไม่ว่าจะทำถนนหรืออย่างอ่ืนในที่ของคนอ่ืน อยากให้ขอเขาไว้จะได้ไม่ต้อง

มาคุยกันอีก เมื่อวานผมได้เข้าไปดูก็เห็นว่ามันแคบลงที่เข้าไปดูเพราะว่าคนที่อยู่
ข้างหลังเสียงดังทั้งวัน  

นายวิภพ  วรรณทอง ด้วยความเคารพทุกฝ่ายเห็นด้วยที่จะประชุมแก้ไขเพราะทำไปแล้วมันแก้อยาก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เราต้องมาแก้ร่วมกันถูกต้องแล้ว แต่ไม่อยากให้เป็นลักษณะนี้อีกการทำงานจะช้า

ไปอีก ผมเห็นด้วยที่จะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น 3.50 เมตร 
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นายอดลุย์ศักดิ์  วรสาร ฝากช่างผู้รับผิดชอบการสำรวจออกแบบต้องดูหัว ท้าย กลาง เพราะเมื่อเกิด 
ประธานสภาเทศบาล ปัญหาเนื้อที่ไม่พอต้องมาแก้ บางครั้งถ้าทางช่างไปควบคุมงานแล้วไม่แจ้งฝ่าย

บริหารหรือผู้รับผิดชอบเมื่องานลงไปแล้วต้องตามแก้ มีประเด็นที่คุยกันไม่ตรง
กับแบบแต่ปริมาตรได้ขอหารือว่าท่านมีระเบียบข้อไหนเอามาให้สภาดูเลย ต่อไป
จะไม่มีการท้วงติงกัน ปริมาตรได้ถ้าไม่ตรงตามแบบให้เอาระเบียบมาให้ดู มัน
ต้องแก้ไขร่วมกันว่าลดหรือแก้ไขแบบ ทางช่างถ้ามีปัญหาให้ท่านนำเรียนทาง
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง แล้วปรึกษาหาทางออกร่วมกัน ขอฝากไว้ทุกคนมีหน้าที่
รับผิดชอบร่วมกันทั้งสมาชิก ผู้บริหาร ต่อไปให้มันชัดเจนเรื่องปริมาตร ขนาด 
คุณภาพเรื่องงานวันหยุดต้องควบคุมดูแลให้มันถูกต้อง 

 
นายสุกิจ  ศรีนิล ตอนไปสำรวจมีความรีบร้อนยอมรับว่าวัดแต่ทางเข้าเพราะความกว้างทางเข้าได้ 
นายช่างโยธา ระยะเข้าไปข้างในจึงวัดระยะความยาว ยอมรับว่าไม่ได้วัดช่วงกลาง 
 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ขอมติที่ประชุมแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 

โดยการยก 
 
มติที่ประชุม มติ 10 เสียง อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 423.50 ตารางเมตร  ถนนข้างบ้าน นายเข็ม
ชาติ  เหลี่ยมสิงขรณ์ ถึงหน้าบ้าน นายทองนาค  พลนาคู  หมู่ที่ 10 

 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ต่อไปวาระอ่ืนๆ ท่านายกมีเรื่องเสนอที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ขอให้สมาชิกตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันที่สามารถติดต่อไปเพ่ือทำสื่อ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ประชาสัมพันธ์ 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร แจ้งเรื่องวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำการปลูกพืชฤดู 
ประธานสภาเทศบาล แล้งที่วัดนาคูใต้ พูดคุยกันเรื่องการปลูกข้าวนาปรัง ปีนี้มีน้ำอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ 

เนื่องจากมีคำสั่งจากกรมชลว่าจะมีพายุเข้าให้พร่องน้ำเหลือ 80 เปอร์เซ็นต์ 
บังเอิญพายุไม่ได้มาบ้านเราไปทางอีสานใต้ ปีนี้ยังไม่มีข้อมูล ปีที่แล้ว 1,200 ไร่ 
ทีผู่้ลงทะเบียน ปีนี้ยังนิ่งเพราะว่าปุ๋ยกแ็พงและน้ำก็ยังไม่รูว้่าจะปล่อยอย่างไร 
ประเด็นที่เห็นคือปีที่แล้วข้าวถูกพ่ีน้องเลยทิ้งเมล็ดพันธุ์ข้าว ตอนนี้หากันวุ่น
เหนียวแดงถังละ 200 บาท ไม่มีขาย เหนียวขาว กข 22 ก็ไม่มี บ้านเราจะทำ
ตามกระแสข้าวแพงก็จะทำพอข้าวถูกก็ทิ้ง ฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าใครจะทำนา
ปรังก็ต้องรีบคาดว่าจะเปิดน้ำรอบแรกวันที่ 20 ธันวาคมนี้ น่าจะปล่อยน้ำ
ประมาณ 10 วัน ปีนี้ทางนากะเดามีการขุดลอกน้ำน่าจะหนุนถึงทางนาคูพัฒน์ 
ฝั่งทุ่งนามน  นากะเดาสายล่างคงจะเป็นเรื่องดี  
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นายกฤษดา  จิตปรีดา เรื่องท่ีหนึ่งเรื่องปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาคู่กับสังคมชุมชนหมู่บ้าน บ้านเราก็ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เกิดปัญหามาหลายเดือนประเด็นไม่ใช่แค่เราที่จะแก้ปัญหาแต่หมายถึงท้ังอำเภอ 

มีพ่อแม่พ่ีน้องของคนที่เขาติดยาเสพติดเข้ามาคุยกับผมว่ามีมาตรการอะไรที่จะ
ช่วยเหลือเขาเพราะว่ามันลำบากมากเวลาที่ขาดยา ทำร้ายครอบครัว พ่ีน้อง เห็น
หลายครอบครัว คือทางเทศบาลตอนที่จะเข้ามาบริหารบอกว่าจะแก้ปัญหายา
เสพติด มันมีอะไรที่จะช่วยเขาได้ เช่นเอาคนที่เขาเสพไปบำบัด ผมได้แต่บอกว่า
ให้เข้าไปถามคณะฝ่ายบริหารว่าท่านมีมาตรการอะไรบ้างซึ่งเขาเข้ามากลับไป
โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ผมมองว่าวิธีแก้ปัญหาคือน่าจะเอาเข้าประชุมระดับ
อำเภอ พูดกันบ่อยๆกับทั้งตำรวจ นายอำเภอ ว่าจะมีวิธีการป้องกันและ
แก้ปัญหาอย่างไร ไม่ใช่ว่าไปตอนอาละวาดพอเห็นตำรวจไปก็เงียบ พอตำรวจไป
ก็อาละวาดอีก เลยเป็นปัญหาสำหรับเขาที่อยู่กับปัญหาเราจะทำอย่างไรขอฝาก
ผู้เข้าร่วมกับทางอำเภอให้จับจริงๆและเอาไปบำบัดจริงๆ และให้ตำรวจจับยาให้
จับจริงตอนนี้มันเยอะเสพไปแล้วเป็นบ้า  

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เรื่องยาเสพติดทางเทศบาล โรงพยาบาล อำเภอ ตำรวจ ได้คุยกันตลอด มีปัญหา 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ว่าพออาละวาดแจ้งตำรวจไปจับ พอขั้นประกันตัวทางครอบครัวก็ไปประกัน เป็น

คนแจ้งจับก็จริงแต่ก็ใจอ่อนไปประกัน บางรายก็ได้สอบถามตำรวจได้รับคำตอบ
ว่าพ่อแม่มาประกันด้วยความรักลูก การจับก็ได้คุยกันว่าส่งไปบำบัดต่อ 
ผู้รับผิดชอบก็จะเป็นคลินิกฟ้าใสเป็นที่ให้คำปรึกษา ทั้ง 4 ส่วนก็ได้ปรึกษาหารือ
กันตลอด 

 
นายกฤษดา  จิตปรีดา กรณีการไปบำบัดทางครอบครัวต้องเสียเงินหลายหมื่น ไม่ใช่ว่าตำรวจเอาไป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ปกครองก็เหลืออดจนต้องใช้เงินที่มี สุขภาพเขาก็ไม่ค่อยดี เงินก็ไม่ค่อยมี ต้อง

โดยลูกทำร้ายเขาเลยต้องได้จ่ายค่าบำบัด ประเด็นคืออยากให้เราช่วยแก้ปัญหา
อย่างจริงจังและประเด็นเรื่องที่ทำถนนเข้าไป หมู่ที่ 10 เมื่อวานเสียงดังและด่า
ไปทั่ว ทั้งเผายางส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน อยากถามว่ามีหน่วยงานใดที่จะ
เข้าไปบำบัดทกุให้กับชาวบ้านที่อยู่ในส่วนนั้นและหาทางออกร่วมกันเผื่อทาง
คณะบริหารได้ร่วมพูดคุยกับทางอำเภอจะได้แจ้งให้เขาทราบว่ามันเกิดประเด็น
ตรงนี้ ชาวบ้านไม่อยากเข้าไปยุ่งแต่เป็นปัญหาสำหรับเขาเรื่องเสียงและกลิ่นเห็น
ขอฝากไว้ด้วย 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ข้างบ้านเขาก็มาหารือผมหลายท่าน พฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
ประธานสภาเทศบาล จากเดิมจะลงทุ่งหาปูปลา แต่ตอนนี้ไมไปไหนเลยอยู่บ้านบันเทิงอย่างเดียว เมื่อ

เดือนที่แล้วมีไฮปาร์ค พูดไปเรื่อยพี่น้องก็พูดมา ผมเลยคุยกันว่าไม่มีใครเข้าไป
แก้ปัญหากฎหมายได้เหรอ พอไปแจ้งตำรวจตำรวจมาก็ปิดตำรวจไปก็เปิด เราใน
ฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนชาวบ้านก็ลำบากใจว่าปัญหาแบบนี้มันเป็น
ปัญหาโลกแตก เหตุเกิดจากสารเสพติดไม่เมาก็เอะอะโวยวายพออิ่มก็รื่นเริง ฝาก
ว่าในฐานะที่นายกเข้าประชุมส่วนราชการขอนำเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ
ปกครองว่าปัญหาของ หมู่ 10 เกิดปัญหาเสียงรบกวนและทำกิจกรรมต่างๆ ไม่
พึงประสงค์ ตอนนี้ชาวบ้านเหลือทนก็มาหารือพวกเราก็ฝากไว้ 

ที่ประชุม ปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหา หมู่ 10 และกิจกรรมงานลอยกระทง 
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นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร แจ้งเชิญร่วมกิจกรมกีฬาสี่เส้า ในวันที่ 21 ธันวาคม 25656 ณ  โรงเรียนบ้าน 
ประธานสภาเทศบาล นาคู เริ่มขบวน 07.00 น. จากซุ้มประตูทางออกโรงเรียนนาคูพัฒน์เดินมายัง

โรงเรียนบ้านนาคู 
นางแจ่มจันทร์   ละอองศรี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ขออนุญาตไม่ได้เข้าร่วมเพราะต้องไปรับการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประเมินประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด สาขาผู้บริโภค  ที่สาธารณสุขจังหวัด

กาฬสินธุ์ 
 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร สอบถามที่ประชุมจะสอบถามอ่ืนๆหรือไม่ และสั่งปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
 
เลิกประชุม เวลา 10.45 น. 
 

(ลงชื่อ)     วีระ  สีระมาตร      ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวีระ  สีระมาตร) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาคู 
 

              ตตรวจแล้วถูกต้องรวจแล้วถูกต้อง           ตรวจแลว้ถูกต้อง     ตรวจแล้วถูกต้อง 
  

(ลงชื่อ)  ศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา    ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ธีรศักดิ์  รังหอม   กรรมการ 
       (นายศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา)        (นายธีรศักดิ์  รังหอม) 
  

 
 

             ตรวจแล้วถูกต้อง  
  
(ลงชื่อ)   หอมพร  บัวบาล     กรรมการ/เลขานุการ  
           ((นางหอมพร  บัวบาล)       
            

สภาเทศบาลตำบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2565  วันที่ 16  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  
ประจำปสีภาเทศบาลตำบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2565  วันที่ 16  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  
ประจำปี 2566  เมื่อวันที่  16   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

 
- ทราบ 
 

(ลงชื่อ)  อดุลย์ศักดิ์  วรสาร 
        (นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 2565  เมื่อวันที่  11   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 


